



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส38341 กสค
รับที่ : 5554/64
วันที่ : 13 ม.ค. 64 เวลา : 13:15

ที่ ปง ๐๐๑๖/๑๑๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๑๕๐๗/ว (ส) ๔๑๙๙๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เสนอความเห็นในประเด็นเรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ง. ได้พิจารณาข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ดังกล่าวแล้ว เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในระดับต่ำกว่ากรมในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง ที่ได้เพิ่มภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และภารกิจด้านการเสริมสร้างวินัยข้าราชการเพื่อบูรณาการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในภาพรวม และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพจน์มิชอบ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การเสริมสร้างวินัยข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ตลอดจนกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้เสนอปรับชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

๒. เห็นควรกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในระดับต่ำกว่ากรมในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.) ระดับกรม เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของ ศจท. ระดับกรม ที่กำหนดให้มีบทบาท ภารกิจในลักษณะเดียวกับ ศจท. ระดับกระทรวง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับกรม ทำหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๒๗๐๔

โทรสาร. ๐ ๒๒๑๔ ๖๓๗๙